

## 5 A (วิทย์)

※ กิติชัย ตีรณวัฒน์กุล 1-3 ถ. บุญวาทย์ ต. สวนดอก จ. ลำปาง

ว่ากันว่าเขามีหน้าตาเข้าเค้าดีหลุง (คาราคังของซอว์) หุ่นก็สูงสง่า จบ ม.ศ. 3 จากอัสสัมชัญ ลำปาง เป็นนักวอลเลย์บอลเหรียญทองบิณฑ์ ปกติขี้มไม่ยาก มีลักยิ้มที่มีเสน่ห์ ไม่ค่อยคุย (กับผู้ชายด้วยกัน) เท่าไร เรียนอยู่ในชั้นดี ชอบจับคู่กับ “น้อย” เสมอ มีนัดกับเกิร์ต เฟรนต์ บ่อย ๆ อนาคต “นักศึกษามหาวิทยาลัย”

※ กิจจา ตั้งทางธรรม 37 ถ. เจริญประเทศ จ. เชียงใหม่

(จาโบ๊ะ) แค่นึกเนมของเขาก็เรียกเสียงหัวเราะได้แล้ว แต่เปล่าจาโบ๊ะไม่ใช่คนขี้เล่น จาโบ๊ะเป็นคนแจ่มใสชอบพูดอะไรชื่อ ๆ จนบางคนว่าเช่อ จึงเป็นทัวตลกไปโดยเจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจ แต่ทางด้านการเรียนและความขยันของจาโบ๊ะก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอใช้ทีเดียว ความจริงน่าจะดีกว่านี้ แต่เพราะจาโบ๊ะต้องรับภาระเป็นหัวหน้าที่สำคัญคนหนึ่งของครอบครัวของเขา เขาจึงมักไม่ค่อยมีเวลา ดูหนังสือมากเหมือนคนอื่น อนาคตจาโบ๊ะบอกอยากเรียน (?)

※ เกียรติชัย เกษภูพานธุ์ 12-14 ถ. ราชวงศ์ อ. เมือง จ. ลำปาง

เพื่อน ๆ มักจะพบรอยยิ้มอย่างบริสุทธิ์และจริงใจบนใบหน้าชื่อ ๆ เก้อ ๆ ของเกียรติชัยเสมอ ทุกเวลา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพราะความที่รู้ตัวว่าเป็นคนใหม่ต่อมวงפורต เกียรติชัยจึงพยายามที่จะคบและเข้ากับทุกคนให้ได้ เกียรติชัยใคร่ใคร่ไม่เป็น การเรียนอยู่ในชั้นพอใช้ อนาคตอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ครับ

※ ไชยรัตน์ แซ่ลิ้ม 92 หมู่ 3 ถ. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ถ้ามีการประกวดนักเรียนอยู่ในระเบียบข้อบังคับและเรียนดี คิดว่ามวงפורตคงจะส่ง “ชัย่ง” เข้าแข่งขันแน่เพราะ “ชัย่ง” เรียนร้อยทั้งในและนอกสถานที่ ผมไม่เคยเกิน 4 ชม. การเรียนไม่เคยต่ำกว่า 80% ในการสอบแต่ละครั้ง การบ้านไม่เคยขาด สมุดและงานทุกชิ้นไม่มีสกปรก ไม่เคยขาดเรียน ไม่ว่าใครจะโคตรม่วนอะไรก็ตาม ถ้าไม่มีการประกาศก่อน “ชัย่ง” ไม่ขาดแน่ เป็นความหวังของทาง ร.ร. ที่จะติดบอร์ดประเทศไทยคนหนึ่ง ต้านหน้าใจถึงไหนถึงกัน เขาช่วยได้ ชัย่งก็ช่วยได้แถมเป็นระเบียบด้วย อนาคตไม่เคล้ว “แพทย์”

※ **ชัชวาลย์ พานิชย์พิศาล** 337-9 ตลาดเก่า เขาวราช กรุงเทพ ฯ 1

ผู้ที่มีนิคเนมว่า "เล็ก" แต่เพื่อน ๆ เรียกกันทั่วไปว่า "ชัชวาลย์" เป็นเด็กจากกรุงเทพ ฯ มาต่อชั้นเตรียมที่ ม.ว. ตอน ม.ศ. 4 ถึงจะเป็นคนบางกอกแต่ก็เป็นคนบางกอกที่ชื่อ ขริมจึงสังคมกับใครไม่ค่อยเป็น ยิ่งสาว ๆ คุยแล้วยังไม่เอาไหน เล็กขยันเสมอในระหว่างที่โอกาสอำนวยให้ เล็กจะหยิบหนังสือมาท่องทุกครึ่งเพราะไม่ทำให้ใครเค็ดคร้อน และขยันนี้เองเล็กจึงเป็นที่สบอรัยาศัยของเพื่อน ๆ ในชั้น อนาคตบอกอยากเรียนแพทย์

※ **ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์** 10 ถ. เจริญเมือง ซอย 2 จ. เชียงใหม่

น้อยคนที่จจะรู้จักนิคเนมของเขา ถึงจะรู้จักก็เรียกเขาว่า "ชาติชาย" คงเป็นเพราะเคยปากตั้งแต่ปี ม.ศ. 4 ชาติชายเป็นที่หนึ่งจากปริญสร์รอยเยลวิทยาลัยตอน ม.ศ. 3 มาเข้าต่อ ม.ศ. 4 ที่มิงฟอร์ด มาครั้งแรก 60 กว่าผลอแผลิบเดียวขึ้น 70 แล้ว พอสอบได้ ม.ศ. 4 ขึ้น 80% เลย เปอร์เซนต์ขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็จจะรู้ว่าขยันขนาดไหน ชาติชายไม่ชอบคุย แต่ถ้ามีเรื่องการเรียนรู้ไปพูดกันละก็ถึงไหนถึงกัน ยินดีให้ถาม อนาคตหวังจะเรียน "แพทย์" เป็นหนึ่งในบรรดาตัวเก็งติดบอร์คประเทศไทยด้วย

※ **ไชยยันตร์ รตินำนอง** โรงงานสุรา เชียงใหม่

ว่ากันว่าถ้าเขาเป็นไชยยันตร์ในเพชรพระอมมา และสมมุติว่าเขาได้เพชรนั้นมา และสมมุติอีกมีผู้วิเศษ (ตามท้องเรื่อง) เขาก็จจะเอาเพชรนั้นไปจ้างผู้วิเศษมาบอกข้อสอบได้, สอบ Entrance ให้พวกเพื่อน ๆ เพราะเขาเป็นคนมีนิสัยรักเพื่อน เขาก็กับใคร ๆ ได้ง่าย ฉะนั้นแม้จะเพิ่งมาร่วมชั้นกันตอน ม.ศ. 5 เขาก็รักและเป็นที่ยรักของเพื่อน ๆ ในชั้นทุกคน สำหรับอนาคตไชยยันตร์บอกว่า อยากเรียนในมหาวิทยาลัยชะ

※ **ฉรงค์ศักดิ์ คุณาไชยกุล** 11 หมู่ 7 อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

เด็กเป็นนิคเนม และเป็นชื่อจริงในอดีตของเขา คงเห็นว่าตัวเองก็ไม่ได้เล็กสมชื่อสักหน่อยเลยไปเปลี่ยนชื่อซะใหม่ เล็กเป็นนักบาสที่มออำเภอสันกำแพง แคนสาวสวย คบคนง่าย ยิ้มง่าย หัวเราะง่าย ชื่อแต่ชอบชวนให้เพื่อนไมโหน่นว่าเป็นความสุขอย่างสุดแสน ในค่านการเรียนรู้เล็กก็เกียจแต่ก็ได้คะแนนดีจนเป็นที่สงสัยของเพื่อน ๆ (ว่ามันลอกหรือเปล่า) อนาคตอยากเรียน "วท.บ."

※ **ตาลิปกุมาร ยูเนยา** 12 ถ. ข้างม่อย ทรอกวัดแขก จ. เชียงใหม่

หลิบไม่เคยได้ที่สองเลยตั้งแต่อยู่ชั้นเตรียม ฯ มา เปอร์เซนต์ไม่เคยต่ำกว่า 85% หลิบจึงเป็นตัวเก็งที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ ร.ร. ในฐานะที่ 1 ของภาคเหนือ เหมือนพวกรุ่นพี่เคยทำมา อยู่ในห้องหลิบมักจะขี้เล่น ก้อความวุ่นวายให้คนนั้นนิกคนนั้นหน่อยแทบทุกชั่วโมง...ป้า...เพราะหลิบมักจะถูกลงเฟ่งเล็งจาก...ป้า..ให้ตั้งใจเรียนอยู่เสมอ ใครมีข้อข้องใจเรื่องวิชาใดหลิบมักจะช่วยเหลือเสมอ อนาคตหลิบบอก แพทย์ ม.ช.

“นัม” นักบาสหนุ่มรูปหล่อของทีม ม.ศ. ปลายมงฟอร์ต ซึ่งเป็นคนจ๋าจ๋าจ๋าหน้าหวาน หน้าของห้องคือเขาละ ภายใต้ความยุ่งของนัม นัมสอบได้คะแนนดีเสมอไม่เคยต่ำกว่า 70% ลงมา ในเรื่อง เกิร์ล เฟรนด์ นัมไม่ค่อยน้อยหน้าใคร เพราะนัมมักมีที่เด็ด ใหม่ ๆ แปลก ๆ มาโชว์เสมอ นัมชอบพูดแบบขวานผ่าซาก ยั่วง่าย คุยจัดแวกว้ากตลอดเวลา ครั้งหนึ่งมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาว ๆ ทานขนมในห้อง แต่ไม่แนบเนียนเลยถูกจับได้ เลยได้รับฉายา “มิสเตอร์ใครโว่” (ปากตลาด) อนาคตขอให้เข้ามาหาวิทยาลัยได้ก็พอ (วิวะ)

✱ เตชา วิชิตพันธ์ 11 หมู่ 7 อ. หางดง จ. เชียงใหม่

นับเป็น น.ร. ที่อยู่ในมงฟอร์ตนานที่สุดคนหนึ่ง ไม่ใช่เพราะสอบตก แต่เพราะอยู่มาตั้งแต่ ป. 1 “ก๊ง” ชอบชีวิตแบบโลกโชน ฉะนั้นถึงจะเคยรถกว่า 2-3 ครั้ง ตามแบบของเขา ไม่ยอมมั่วจ๊ก คำว่าเซ็ค แม้จะพูดจาเนิบ ๆ ไปตามร่างอันผอมเหมือนพระเอกยี่เก ก๊งก็เรียนเก่ง คะแนนไม่ผอมเหมือนรูปร่าง เตชามีสไตล์พิเศษอย่างคือชอบโคตรมทอนใกล้สอบ คุณหนังสือจนป้ารู้ไตไม่ยอมให้ลา อนาคต วิวะ

✱ ทวีรัตน์ ไชยลังกา 12 ถ. เจริญวิทยา อ. สบคูน ลำปาง

จบจากอัสสัมชัญลำปาง “ค้อย” เป็นนิคเนมของเขา ทำทางติด ๆ ซ้ำๆ ผิดกับตอนลงสนาม บาสซึ่งทำทางยังกับเสือร้ายเงินสนาม ลีลาการเล่นคุดใจเพื่อน ๆ เคยได้เสื้อสามารถจากลำปางมาแล้ว เรื่องผู้หญิงเจ้าตัวยอมรับว่าเขาสูคนอื่นไม่ได้ ยิ้มเข้ากับใครได้ง่าย ขยันนิด ๆ มักไม่ขาดเรียน ถ้าไม่จำเป็น รักและเอาใจใส่เสมอ อนาคต “ติคมหาาเป็นใช้ได้”

✱ ทองสัน นาวิก 295 ถ. เจริญประเทศ จ. เชียงใหม่

สันเป็นนิคเนมของเจ้าของหุ่นอันเพรียวลม ซึ่งมีใบหน้าอันประกอบด้วยแว่นตาที่กวน “?” ไม่น้อย สันเป็นคนที่ดีอยู่ในห้องแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนเสมอ แต่ร่วมของสันก็มักจะกางอยู่เรื่อย ๆ จนเป็นที่เขม่นของ Brother ถึงกระนั้นในด้านการเรียนของสันก็ยังอยู่ในระดับดีไม่น้อย ถ้าจะถามกันถึงอนาคตแล้ว เราก็มักจะได้คำตอบจากสันว่า “ไว้ถึงตอนนั้นแล้วจะรู้เอง”

✱ ธวัชชัย อุ่นอารมย์ 104 ถ. เจริญราษฎร์ อ. เมือง จ. ลำพูน

น้อยเกิดที่ลำปาง จบ ม.ศ. 3 จากเคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง คงเป็นเพราะนั่งคู่กับสานิสัยความขยันและอะไรต่อมิอะไรจึงดูออกจะเหมือน ๆ กันไปแทบทุกอย่าง แม้แต่การเรียนมักจะได้เปอร์เซนต์เกือบเท่ากันแทบทุกครั้ง จนเพื่อนล้อว่าสงสัยก็อปปีกัน (แต่ความจริงนั่งสอบใกล้กัน) น้อย

มีพรสวรรค์ทางการแสดงอยู่ไม่น้อย เห็นได้จากวันจัดภาพยนตร์เมื่อตอนเทอมต้น น้อยชั้นแสดง  
ชนิดแทบจะไม่ได้ซ้อมเลย แต่ก็ได้รับเสียงชมมากมาย อนาคตน้อยอยากเป็นแพทย์

✽ **ชานันท์ หาญเจริญกิจ** 128/2 ถ. ระแงง จ. เชียงใหม่

ผู้สไลด์การพูดที่ชวนขันตลอดเวลาใครได้เข้าใกล้ “อ้น” (นิคเนม) จึงพบแต่ความร่าเริง  
เบิกบานอยู่เสมอ ความสามารถในด้านกลอนตลกก็ไม่มีใครทาบ ทุกครั้งที่มีการโชว์ผลงานด้านกลอน  
ทางหน้าชั้น ผลงานของอ้นมักจะได้รับเสียงหัวเราะเสมอ การเรียนของอ้นอยู่ในระดับตัวเก่งคนหนึ่ง  
โดยเฉพาะ Mathematic อ้นจะ Top หรือรอง Top บ่อยๆ อ้นเอื้อเฟื้อกับเพื่อนเสมอ ถ้ามีโอกาส  
ภายใต้ท่าทางคู่อื่นๆนี้ อ้นบอกอนาคตอยากเรียน วิศวกรรม

✽ **นิมิตร อธิพันธ์กุล** 196-200 ถ. กองทราย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

เพื่อนๆ มักเรียกเขาว่า “นิมิตร” (มิใช่มิตรที่ตกเครื่องบิน) นิมิตรมีหน้าตาอ่อนโยนกับตึก แต่  
นิสัยไม่เด็ก ขยันมากในด้านการเรียน ร่าเริงเสมอจนอยู่ในอันดับตาราคนหนึ่งของห้องทีเดียว วิชา  
ที่ถนัดคู่ท่าจะเป็น “ฟิสิกส์” เคยโชว์ทางนี้มาหลายครั้ง การเรียนอยู่ในชั้น 60 กว่า 70 กว่าเปอร์เซ็นต์  
วันดีคืนดีนิมิตรมักจะเข้าคู่กับยุย (วิรัช) คู่หูควาญเพลงอะไรต่อมิอะไรให้่วนวายไปเหมือนกัน อนาคต  
วท.บ.

✽ **นพดล ศักดิ์ธนานนท์** 23 ถ. คชสาร จ. เชียงใหม่

ชื่อของเขาเหมือนชื่อนกร้องชื่อตัง เพื่อนฝูงเรียกเขาว่า “ต้อย” ต้อยเป็นอดีตนักบาสเก็ต-  
บอลเหรียญทองของโรงเรียนตอนเรียนอยู่ ม.ศ. ต้น พอขึ้น ม.ศ. ปลายคงเพราะเห็นแก่อนาคต ต้อย  
จึงเลิกทุกอย่าง หันมาเอาดีทางการเรียนแทน ต้อยมีนิสัยเลือกร้อน รักเพื่อน ชอบเค็ดร้อนแทนเพื่อน  
ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย คงเป็นเพราะคุณพ่อของต้อยเป็นอดีตนักมวยชื่อดังของเมืองไทย “ศิษย์พันธ์  
ยอดศรจันทร์” นั่นเอง การเรียนของต้อยอยู่ในเกณฑ์ดีเสมอ ยกเว้นวิชาท่อง อนาคตต้อยอยากเรียน  
หมอ

✽ **พิชญา บุญบุตร** 108 ถ. เจริญราษฎร์ จ. ลำพูน

หนุ่มน้อยจากลำพูนซึ่งไม่เคยยุ่งกับใคร ขรึมชนิดๆ ขยันเรียนดี แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร  
ผลสอบออกมาที่ไร้มักเจียดตกเจียดได้แทบทุกราว พิชญามีดีที่รักเพื่อนรักฝูงและมีใจดี ทำให้เพื่อน  
ที่คบรักและเกรงใจ อนาคต พิชญาบอกสงสัย รามคำแหง

※ พริยะ สี่หะกุลัง 145 ถ. ศรีภูมิ จ. เชียงใหม่

ใคร ๆ ก็เรียกเขาว่า “แวน” เพราะแวนที่เขาใส่หนาที่สุดใน ร.ร. จึงต้องนั่งอยู่แถวหน้าสุดของห้อง แวนมีอะไรดี ๆ หลายอย่าง แวนเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นเอกคนแรกและคนเดียวของมณฑลพริตกับคนที่ไม่รู้จักแวนจะไม่พูดด้วยเลย แต่กับคนรู้จักอย่าไปห้ามเสียให้ยากเลย แวนพูดมากที่สุด ใครไม่ฟังก็บังคับให้ฟังให้ได้ ในด้านการเรียน แวนอยู่ในระดับดีเสมอมา จนเจ้าตัวกะว่าซักวันละคงเหยียบ 90% แน่ (ตอนนี้ยังเหยียบไว้เฉย ๆ ไม่เคยถึงซักที) อนาคต แวนบอกอยากเป็นหมอ (ถ้าพลาดติดหมอกูยั้งดี)

※ มานพ ทนัตชัย 4 หมู่ที่ 3 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

คนโตตัวเล็กของห้อง 5 ที่เรียกคนโตเพราะ “นพ” ใจกว้างกับเพื่อนฝูงเสมอ แต่เพราะนิสัย “นพ” เรียบร้อยไม่ชอบยุ่งกับใคร เพื่อน ๆ จึงพากันเกรงใจ อดีตและปัจจุบันงานทุกชิ้นที่ผ่านมือ “นพ” จะทำด้วยความสะอาด เรียบร้อย ไม่ต้องใช้ผงซักฟอกใด ๆ ช่วย และเพราะเป็นคนชอบดมตัว เมื่อถามถึงอนาคต เพื่อนเราก็นึกตอบอย่างเหนียม ๆ ว่า ขอติดแค่ “เกษตร ม.ช.” ก็ดีใจแล้ว

※ มนตรี จันทรมังกร 39/3 ช่วงเมรุ จ. เชียงใหม่

ตรีเป็นชื่อที่เพื่อนสนิทเรียก เขามีหน้าตารูปร่างจัดว่าหล่อและสูงโย่ง ยิ้มง่าย เปิดเผยสปอร์ตกับเพื่อนฝูงทุกคน ตรีเคยเป็นตัวแทนตอบปัญหาความรู้รอบตัว ส.ป.อ. และที่อื่น ๆ ตรีทำท่าว่าจะเหมือนพี่ชายที่ทำปริญญาเอกอยู่อเมริกา โดยได้ทุนเรียนฟรี ของ ฟูลไบลท์ ตรีขยันในการเรียน คุณสมบัติพิเศษที่ทำตัวขี้ขลาดคือ เขาหลบกระดานได้อย่างสะอาดและรวดเร็วคนหนึ่งของห้องไม่แพ้ใคร อนาคต “วิศวกร”

※ ยงยุทธ เขมาชีวะกุล 14 ท่าแพ ซอย 1 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

เพื่อนฝูงเรียกกันว่า “ยุทธ” หน้าตาหล่อพอเหมาะก็รูปร่าง และผมของยุทธมักสวยสวยแก่เสมอ จนเป็นที่ถูกตาต้องใจของใครคนหนึ่งคือ Brother เข้าเสมอ ๆ ถ้ามีการตรวจผมในห้องยุทธมักจะเป็นคนแรกที่โดน และโดนได้แทบทุกครั้ง ยุทธชอบยิ้มและยิ้มบ่อย ๆ ด้านการเรียนยุทธเคยเป็นที่หนึ่งของห้องมาแล้วตอน ม.ศ. ต้น มา ม.ศ. ปลายเปอร์เซ็นต์ลดลงนิดหน่อย แต่ก็อยู่ในระดับดีพอใช้ อนาคต “แพทย์”

※ เรวัต วรรณมนตรี

19 สุวิงศ์ จ. เชียงใหม่

ชื่อยังกับนักฟุตบอลทีมชาติ หุ่นยังกับนักบาส สูญโย่งโก๊ะ ผิวค่อนข้างคล้ำ แต่เล่นก็พาบ เป็นสักอย่าง เรียนม่งฟอร์ตตั้งแต่ ป. 5 ตอนอยู่ ม.ศ. ต้นเปอร์เซนต์ขนาดไหนก็ขนาดนั้น มาจนถึง เดียวนี้ (แสดงว่าเป็นคนแน่นนอน ใครได้เป็นแฟนละก็.....) ตามคุบอกว่าไม่รู้จะขนเอาไปทำไมมาก (มักน้อยตัว) อยู่ในห้องเรวัตก็ม่ง่าย ไม่ค่อยคุยกับใคร แต่ถ้าอยู่นอกห้องนอกโรงเรียนละก็เรวัตคุย เก่งเอามากๆ คงยังเื่องเรวัตถึงมีพี่สาวน้องสาวอยู่แทบทุกตำบลใน อ. เมืองเชียงใหม่ อนาคต “อะไร ก็ได้”

※ วาสน์ วิวัฒน์ชัยกุล

140/1 ถ. ระแงง จ. เชียงใหม่

เดิมชื่อ วาสนา แต่เพิ่งมาเปลี่ยนเป็น วาสน์ (เมื่อรู้ตัวว่าเป็นหนุ่ม) อย่างไรก็ดีเพื่อน ๆ ก็ยัง เรียกเขาว่า “หนา” (ตึกปาก) หนาปกติเป็นคนหัวเราะง่าย ยิ้มง่าย หนาเหมาะที่จะเป็นผู้นำเพราะเป็น คนเฉียบขาด ตัดสินใจแน่นนอน (ใจเดียวหรือเปล่าไม่ทราบ) เพื่อนจึงยกให้หนาเป็นหัวหน้าห้องด้วย ความเต็มใจ ในเรื่องกีฬา หนายังเป็นนักบาสและนักวิ่งตัวยง ทั้งยังเคยเป็นตัวแทนของเขต 5 ไปแข่ง ทั้งหลายครั้ง สำหรับอนาคตหนาบอกว่า อยากเป็นเกษตรกรผู้ยิ่งใหญ่ (สงสัยว่าจะปลูกส้มแะระยนี้)

※ วิรัช สุเมธารักษ์

4 ถ. ราชเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ถ้าเห็นหุ่นเพรียวลมของชยุ หน้าตาหล่อเหลาเอาการในขณะควรวุเพลง “สากล” (บางครั้งก็ กลายเป็นสากลเพราะจำเนื้อไม่ได้) ละก็ เราๆท่านๆคงจะอดคิดในใจไม่ได้ว่าเจ้าหมอนี่ถ้าไม่ตายเสียก่อน อนาคต คงเป็นนักร้องชั้นนำคนหนึ่งแน่ เพราะชยุสอกลแทรกอารมณ์ออกมาในขณะร้องอย่างเต็มที่ ชยุชอบนโยบายแบบฮิปปีเพราะสามารถไฉ่ผมทรงยาวๆ ได้ แต่บราเคอร์มักเป็นผู้ชักชวนนโยบายนี้ อยู่ เสมอ ชยุจึงได้แต่ชอบ ในค่านการเรียนชยุเคยเป็น “หนึ่ง” ของห้องมาแล้วในอดีต ขณะนี้ก็อยู่ใน ระดับดี อนาคต เจ้าตัวพูดเหนียมๆว่า “ผมไม่หวังอะไรหรอกครับ”

※ วิชัย ถัมศักดิ์กุล

144 ถ. เจริญเมือง จ. เชียงใหม่

“ป๊อก” เป็นชื่อที่เพื่อน ๆ เรียกเขา ป๊อกเป็นจิตรกรฝีมือดีหลายคนหนึ่ง เคยได้รับรางวัล จากการประกวดภาพเขียนมาแล้วมารรางวัล ป๊อกมีความกิติริเริ่มดี ๆ มาเสนอเสมอ เพราะมีอารมณ์ ชื่นอยู่เสมอป๊อกจึงมักเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาถ้าเขาออกโรง สไตล์การร้องเพลงลูกทุ่งของป๊อก ก็ยังไม่มีใครทาบได้ ป๊อกจึงมักได้การเรียกร้องให้เป็นคารารับเชิญทุกคราวที่มีงาน การเรียนของป๊อก ก็อยู่ในขั้นดีพอใช้ อนาคต “ตามดวง”

✳ **วีรเดช จิตศักดิ์านนท์** 73-74 ตลาดสันป่าข่อย จ. เชียงใหม่

หนึ่งในบรรดาหนุ่มพ้อหล่อเฟี้ยวของห้องคนนี้ ปรกติไม่ค่อยคุยในห้องเรียน แต่อย่าชวนก็แล้วกันลงได้คุยแล้วรู้สึกจะหยุดยาก เป็นคนเปิดเผยสำหรับทุกคน ไม่เคยโคตรร่วมกับคนอื่นเขา งานส่งครบ และขยันเรียนพอสมควร ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังอาจารย์ทุกคน อนาคต วิศวกร

✳ **วิจิต ประสาทเวทย์กุล** 76/1 ถ. โขตนา ซอยศิริธร จ. เชียงใหม่

“จิต” เป็นนิคเนมของเขา จิตเป็นคนเรียนเก่งและขยันมากคนหนึ่ง นาน ๆ จะหล่นจาก 80 มา 70 สักหน จิตเป็นคนขี้มง่าย ถ้าใครมาพูดว่าจิตมีแฟนชื่อนั้นชื่อนี้ หรือชมว่าจิตเรียนเก่ง จิตมักรีบปฏิเสธและถ่อมตัว จิตมักจะ Top หรือรอง Top ในวิชาที่ออกเสมอ อนาคต จิตบอกว่าอยากเป็น “หมอ” (จริงๆ)

✳ **วรวิทย์ คุณดมยากร** 1 ถ. ท่าแพ ซอย 5 จ. เชียงใหม่

ผิน คงอยู่ในพวก “เพลบอยระดับชาติ” ถ้ามีการแบ่งระดับ เพราะอะไรๆ ที่เพลบอยรู้ ผินก็รู้ไปเสียทุกกระบวน แต่มีดีกว่าเพลบอยระดับอื่นคือ ผินมักจะรักษาระดับในการเรียน “ดี” สม่าเสมอ ไม่เคยทำให้ทางบ้านผิดหวัง โดยเฉพาะเคมี ผินเคยได้ 105/105 เลขที่เดียว นิสัยของผินชอบฮาเฮ สนุกสนานตลอดเวลา รักเพื่อน ชอบบอกรับแทนเพื่อน เพื่อนๆ จึงรักผินทุกคน อนาคต ผินอยากเรียน “วิศวะ”

✳ **วีระพันธ์ หิรัญไพศาล** 74 ถ. ซ่างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

“เป๊ป” เป็นนิคเนมที่เพื่อนตั้งให้เขา เป๊ปเป็นรองหัวหน้า ซึ่งเป็นที่รักของเพื่อน ๆ ทุกคน เพราะมีอารมณ์ขันเป็นพื้นอยู่เสมอ จะพูดคุยอะไรก็สนุกไปเสียทุกเรื่อง และมักจะมีทแบลกๆ แทรกขึ้นมาในเวลาเรียน ชนิดที่เรียกเสียงหัวเราะได้เสมอๆ แต่ในค่านการทำงานเป๊ปก็ทำอย่างจริงจัง งานแทบทุกชิ้นที่ผ่านมือเป๊ปมักจะเรียบร้อยเสมอ Bro. มักจะมาแวะเวียนกับเป๊ปบ่อยๆ เพราะทรงผมที่หล่อเฟี้ยวของเป๊ป อนาคตบอกว่ายังไม่แน่

✳ **ศุภชัย ตั้งศรีวงศ์** 490-492 ถ. ประสานไมตรี ต. สบตุ้ย จ. ลำปาง

นักวอลเลย์บอลเหรียญทองรุ่นพิเศษคนนี้ มีนิคเนมว่า “น้อย” ปกติหน่อยเป็นคนพูดน้อย แต่หลับมาก โดยเฉพาะใน ชม. วรณคดีอังกฤษ ของ Bro. อธิการ การเรียนของน้อยอยู่ในขั้นดีมาก ได้เปอร์เซนต์สูงๆเสมอ โดยเฉพาะคำนวณและอังกฤษ ไม่เคยโคตรม ถึงจะโคตก็โคตไม่ได้เพราะเป็นนักเรียนหอ อนาคต “วิศกร”





❖ อภิชาติ อย่างเจริญ 262 - 263 ถ. รัชฎา อ. เมือง จ. ลำปาง

จาก ม.ศ. 3 เคนเนตแม็คเคนซี ลำปาง มาต่อ ม.ศ. 4 ที่ M.C. เป็นนักบาสตั้งแต่อยู่  
ลำปางแล้ว มาที่นี้ฝีมือยังดี เลยได้เป็นนักบาสฯ ของ ร.ร. รูปร่างหน้าตาของแดงเตตาเพศตรงข้าม  
ไต่ง่าย ๆ เพราะผิวขาว (จ๊วะ) แถมรูปหล่อเอาการด้วย เกี่ยวกับการเรียน การบ้าน ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง  
ซึ่งแล้วแต่สถานการณ์จะไปรูปไหน เกี่ยวกับการคุยในห้อง “คงไม่ถึงกับติคบอร์ค” ถ้าจะเทียบความ  
ขยันและขี้เกียจซึ่งแดงมีอยู่ “อัตร่าส่วน” ก็พอ ๆ กัน อนาคต เรื่อย ๆ

❖ อิทธิศักดิ์ เสียมภักดี ร.พ. เสียมภักดี ถ. ศรีดอนไชย จ. เชียงใหม่

หรืออีกนัยหนึ่งว่า “บ๊ิก” สนใจในการดนตรีควบคู่ไปกับการเรียน ดังนั้นผลสอบจึงไม่ค่อย  
ดีนัก แต่ก็ไม่เลวจนเกินไป ชอบวาดรูป เขามีแฟนที่แปลกไปจากคนอื่น ยิ้มง่ายแม้กระทั่งศัตรู  
อนาคต สถาปัตย์

❖ อุดม นัตรีวิกุล 33 ถ. ไพรณีย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

นอกจากจะเป็นนักบาสรูปหล่อคนหนึ่งของทีม ม.ศ. ปลาย แถมมีนิคเนมเหมือนนักบาสทีม  
ชาติแล้ว เตั้ก็ยังเคยเป็นนักกรีฑาตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันกีฬาเขตอีกด้วย จึงไม่แปลกที่เต้ก็จะ  
เป็นคน “คัง” แต่คังไม่คังเปล่า เตั้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีของทุกๆ คนที่รู้จักมักคุ้น เตั้จะช่วยเหลือ  
อย่างเต็มที่ถ้ามีโอกาส แถมด้านการเรียนเต้ก็ไม่ใช่อย่อย ไม่เคยได้เลข 2 ทั่วเลย คงจะด้วยเหตุนี้  
เต้ก็จึงเป็นที่รู้จักดีในหมู่สาว ๆ หลาย ๆ ร.ร. อนาคต เต้บออก วิศวะ

❖ เอกกมล สมิตวิกุล 1/3 ถ. เจริญประเทศ ซอย 12 จ. เชียงใหม่

“เอก” เป็นชื่อที่ใคร ๆ เรียกกัน ถ้ามีการจัดอันดับคนรูปหล่อของห้อง เอกเห็นจะต้องได้  
เข้ารอบสุดท้ายแน่ คงเป็นเพราะเหตุนี้ เอกจึงได้รับเลือกเป็นตัวแทนจัดงานจัดหนึ่ง และเป็นนักแสดง  
ที่ใครต่อใครเคลิ้มไปกับรูปร่างและลีลาการเต้นของเขา เอกจึงมักมีดวงไม่ค่อยขาดและไม่ซ้ำหน้า แต่  
ก็ไม่มีส่วนให้การเรียนของเอกเสีย เอกเรียนอยู่ในระดับเดิมเสมอ อนาคต แล้วแต่การสอบ

